



## CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

### Thái Bình đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 20/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình; dự thảo thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nha Bu

động đối ngoại có sự thay đổi, thực tiễn công tác đối ngoại cũng đặt ra yêu cầu cần xây dựng quy chế mới để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Vì vậy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ tham mưu xây dựng dự thảo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình để thay thế quy chế đã ban hành năm 2017. Dự thảo quy chế lần này quy định rõ việc tổ chức, quản lý, thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; sửa đổi chỉ tiết 8 điều so với quy chế cũ.

Về dự thảo thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nha Bu Ly (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất sẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, thương mại, công nghiệp.

(Xem tiếp trang 4)  
**MẠNH CƯỜNG**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MINH ĐỨC

### Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

C hieu ngày 20/2, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 họp đánh giá, bổ phiếu, đề nghị xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thành phố có 10 phường và 9 xã, trong đó 4/9 xã gồm: Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Đông, Đồng Hòa đã được Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương (Xem tiếp trang 4)  
**THANH HUYỀN**

### ĐẢNG BỘ XÃ VŨ TRUNG Kỷ niệm 90 năm thành lập

Sáng ngày 20/2, Đảng bộ xã Vũ Trung (Kiến Xương) tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (20/2/1930 - 20/2/2020) và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2020. Đổng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Kiến Xương tới dự.

Cách đây tròn 90 năm, ngày 20/2/1930, Chi bộ Xuân Động (tổng Xuân Vũ và làng Động Trung) của huyện Vũ Tiên, tiền thân của Đảng bộ xã Vũ Trung ngày nay được thành lập. Với 5 đảng viên ban đầu, đến nay Đảng bộ xã đã có 330 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Kể từ khi thành lập, Đảng bộ đã trải qua 42 kỳ đại hội. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vũ Trung luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Xã Vũ Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 8 huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì,

(Xem tiếp trang 4)  
**TÁT ĐẠT**

### Còn 2.598 hộ người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, toàn tỉnh còn 2.598 hộ người có công phát sinh ngoài để án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng có nhu cầu cải thiện nhà ở, trong đó số hộ có nhu cầu xây mới là 1.519 hộ, sửa chữa 1.079 hộ. Với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới, 20 triệu đồng/hộ sửa chữa, tổng kinh phí hỗ trợ là 82.340 triệu đồng. Để giải quyết những trường hợp phát sinh trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đề xuất Chính phủ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công trên cơ sở kinh phí trung ương đã cấp cho tỉnh hỗ trợ các hộ người có công có trong danh sách của để án nhưng chưa sử dụng hết để hỗ trợ cho các hộ người có công phát sinh ngoài để án.

**NGUYỄN CƯỜNG**

### VŨ THƯ Thu nhận 195 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Lực lượng vũ trang và người dân huyện Vũ Thư tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng ngày 20/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Vũ Thư phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN đợt 1 năm 2020.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân huyện Vũ Thư đã đăng ký tham gia HMTN. Qua kiểm tra, sàng lọc, Ban tổ chức thu được 195 đơn vị máu an toàn.

Đây là hoạt động nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu sau tết Nguyên đán, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

Nhân dịp này, UBND huyện Vũ Thư tặng giấy khen cho 7 tập thể và 2 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN đợt 1 năm 2020.

**THU HOAI**

### ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH Giao ban công tác xây dựng Đảng

Sáng ngày 20/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khối các cơ quan Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các tổ chức đảng cơ sở đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, đề nghị giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị thời gian tới cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khối các cơ quan Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, bảo đảm đúng yêu cầu đề ra. Về tiến độ, đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở yêu cầu hoàn thành trong tháng 3/2020. Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

(Xem tiếp trang 4)  
**ANH ĐÀO**

### Tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chiều ngày 20/2, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia luôn được chú trọng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Bưu điện chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về BHXH, BHYT cho người dân. Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân. Do thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT nên đã góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong năm, toàn tỉnh có 195.139 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.795 người tham gia BHXH tự nguyện, 185.024 người tham gia BHTN và gần 1,6 triệu người tham gia BHYT.

(Xem tiếp trang 4)  
**THU TRANG**

### THÁI THỤY

## Tập trung gieo cấy lúa xuân, phòng, chống dịch cúm gia cầm

(Xem trang 2)



Cấy lúa xuân bằng máy cấy mạ khay tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

### HƯNG HÀ

## Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Xem trang 3)